



ฉบับที่ 12/2561

เรื่อง แลกข่าวเศรษฐกิจและการเงิน สิงหาคม 2561

ภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือเดือนสิงหาคม 2561 ทรงตัวจากเดือนก่อน รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นจากทั้งด้านราคาและปริมาณผลผลิต การท่องเที่ยวขยายตัวต่อเนื่อง การใช้จ่ายภาครัฐกลับมาขยายตัวได้ทั้งหมดจากรายจ่ายประจำและลงทุนตามการเร่งเบิกจ่ายของหลายหน่วยงาน การบริโภคภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวในส่วนของภาคการผลิตเพื่อส่งออก ขณะที่ผลผลิตอุตสาหกรรมหดตัวจากหมวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพราะฐานสูงในปีก่อนเป็นสำคัญ

เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันขายปลีก ส่วนอัตรการว่างงานทรงตัวในระดับต่ำ

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ มีดังนี้

รายได้เกษตรกร เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.6 จากระยะเดียวกันปีก่อน ปริมาณผลผลิตเกษตรขยายตัวร้อยละ 4.5 ตามการเพิ่มขึ้นของผลผลิตสำคัญทั้งข้าว ลำไย และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จากภาวะอากาศที่เอื้ออำนวยในการเพาะปลูกด้านราคาสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.8 แรงตัวจากเดือนก่อน จากราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ปรับเพิ่มขึ้นตามความต้องการใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ภายในประเทศที่มีมากขึ้น เนื่องจากราคามันสำปะหลังซึ่งเป็นวัตถุดิบทดแทนปรับเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ราคาลำไยสูงขึ้นตามความต้องการรับซื้อเพื่อส่งออกเพิ่มขึ้น ขณะที่ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่คาดไว้

ผลผลิตอุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 26.7 จากระยะเดียวกันปีก่อน จากหมวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพราะฐานสูงในปีก่อนที่เป็นช่วงเร่งผลิตก่อนปรับภาษีสรรพสามิต หมวดตัดเย็บและสิ่งทอลดลงต่อเนื่องตามความต้องการต่างประเทศลดลง หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ลดลงในเดือนนี้เนื่องจากโรงงานบางส่วนอยู่ระหว่างปรับสายการผลิตอย่างไรก็ดี ผลผลิตหมวดแปรรูปผักผลไม้แช่แข็ง โรงสีข้าว ผลิตภัณฑ์จากไม้ ผลิตภัณฑ์จากเหล็กและเหล็กกล้า ขยายตัวได้ต่อเนื่อง

ภาคการท่องเที่ยว ขยายตัวได้ต่อเนื่อง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ทั้งชาวจีน ฮองกง สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ และยุโรป เครื่องชี้การท่องเที่ยวสำคัญที่เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อน ได้แก่ จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่ จำนวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานในภาคเหนือ และอัตราการเข้าพักแรมของที่พักรวมในภาคเหนือ

การบริโภคภาคเอกชน ดัชนีการบริโภคภาคเอกชนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 1.1 ปรับตัวดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป การใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าคงทนสะท้อนจากยอดจดทะเบียนรถยนต์ขยายตัวต่อเนื่อง ทั้งรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถยนต์เชิงพาณิชย์ จากการส่งเสริมการขายที่จูงใจและมีรถยนต์รุ่นใหม่ทยอยออกสู่ตลาดในช่วงที่ผ่านมา สำหรับการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันปรับดีขึ้นได้ต่อเนื่อง

การใช้จ่ายภาครัฐ รายจ่ายรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.1 จากระยะเดียวกันปีก่อน ตามการเร่งเบิกจ่ายของทางการ ส่งผลให้รายจ่ายประจำเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.4 จากหมวดเงินอุดหนุนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมส่งเสริมการเกษตร และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งรายจ่ายโครงการไทยนิยมยั่งยืนของกรมการปกครอง ด้านงบลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.5 จากหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างของหลายหน่วยงาน เช่น กรมชลประทาน กรมทางหลวงชนบท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกรมป่าไม้ อย่างไรก็ตาม อัตราการเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2561 อยู่ที่ร้อยละ 82.0 ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ร้อยละ 88.8

การลงทุนภาคเอกชน ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 ปรับดีขึ้นในส่วนของการลงทุนภาคการผลิตสะท้อนจากการนำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ของธุรกิจผลิตเพื่อส่งออกยังขยายตัว สำหรับการลงทุนในภาคก่อสร้างยังอยู่ในระดับต่ำ สะท้อนจากเครื่องขึ้นนำด้านพื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างลดลงเล็กน้อยจากระยะเดียวกันปีก่อน ขณะที่ยอดคงค้างสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ให้แก่ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ยังหดตัว

การค้าผ่านด่านศุลกากรชายแดนในภาคเหนือ มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.1 จากระยะเดียวกันปีก่อน โดยขยายตัวในหลายหมวดสินค้า ได้แก่ ผลไม้ ไขมัน โคมีชีวิต และน้ำมัน ไปยังจีน ลาว และเมียนมา ด้านมูลค่าการนำเข้า ลดลงร้อยละ 10.1 ตามการนำเข้าไฟฟ้าจากลาว และสินค้าเกษตรจากเมียนมาลดลงจากภาวะน้ำท่วมในบางพื้นที่ฝั่งเมียนมาเป็นอุปสรรคต่อการขนส่ง

เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ อัตราการว่างงาน ปรับลดกาลอยู่ในระดับต่ำที่ร้อยละ 1.0 ใกล้เคียงเดือนก่อน โดยมีความต้องการแรงงานในภาคเกษตรเพิ่มขึ้น ขณะแรงงานนอกภาคเกษตรลดลงในภาคการผลิตและก่อสร้าง **อัตราเงินเฟ้อทั่วไป** อยู่ที่ร้อยละ 1.2 เพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันขายปลีก ไฟฟ้า ก๊าซหุงต้มที่ใช้ในบ้านเป็นสำคัญ

ภาคการเงิน ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2561 สาขาธนาคารพาณิชย์ในภาคเหนือมียอดคงค้างเงินให้สินเชื่อ 563,099 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.9 จากยอดสินเชื่อที่ลดลงของธนาคารพาณิชย์บางแห่ง ด้านยอดคงค้างเงินฝาก 672,634 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 จากการออกผลิตภัณฑ์เงินฝากใหม่เพื่อจูงใจลูกค้า และความต้องการฝากเงินไว้เพื่อใช้โอนชำระหนี้ สัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากอยู่ที่ร้อยละ 83.7

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

28 กันยายน 2561

ข้อมูลเพิ่มเติม: ดวงทิพย์ ศิริกาญจนารักษ์

โทร. 0-5393-1091 e-mail: doungtis@bot.or.th